

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ MIS สำหรับผู้ใช้งานระดับจังหวัด”

หน่วยงาน ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์

งบประมาณทั้งสิ้น : 435,800 (สี่แสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(หน่วย : บาท)

วัตถุประสงค์	เป้าหมายโครงการ	กิจกรรมที่ทำ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	งบประมาณ
1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้งานระบบ MIS ให้ผู้ใช้งานระบบ MIS ระดับจังหวัดให้สามารถใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลภาครัฐ	ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัด/พื้นที่ 78 หน่วยงาน รวม 256 คน	ฝึกอบรมด้วยการบรรยายและสาธิตวิธีการใช้งานระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน และมีการฝึกปฏิบัติ (Work Shop) ควบคู่กันไปด้วย	กรมส่งเสริมสหกรณ์มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในการวิเคราะห์หาแนวทาง/นโยบายในการกำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ลดความเสี่ยงทางการเงิน สร้างเสถียรภาพทางการเงินของระบบสหกรณ์	435,800

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (Action Plan)

แผนงาน		ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย					
ผลผลิต	<p>ผู้ใช้งานระบบ MIS ปฏิบัติงานด้านข้อมูลด้วยความระมัดระวังป้องกันดูแลข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในความรับผิดชอบให้ปลอดภัย</p> <p>สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สสพ. 1 - 2 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบ MIS ในการกำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ผู้ใช้งานระบบ MIS สามารถใช้งานระบบ MIS และข้อมูลทางการเงินในการกำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตระหนักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลภาครัฐ</p> <p>2. ผู้ใช้งานระบบ MIS ระดับจังหวัดได้รับการประเมินผลผ่านตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด</p>	<p>กลุ่มเป้าหมายหลัก</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัด/พื้นที่ 78</p> <p>หน่วยงาน</p> <p>รวม 256 คน</p>					
กิจกรรมหลัก	ฝึกอบรมด้วยการบรรยายและสาธิตวิธีการใช้งานระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน							
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์		งบ ประมาณ	หน่วยงาน ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์					
กิจกรรมรอง / หน้าที่รับผิดชอบ / งานที่ดำเนิน		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1. จัดทำหลักสูตร		→						
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มๆ			→					
3. ประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ				→				
4. จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ MIS สำหรับผู้ใช้งานระดับจังหวัด” จำนวน 3 รุ่น	435,800					→		
5. จัดทำเล่มประเมินโครงการ							→	→